



จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566



กิจกรรมระหว่างเดือน



วันที่ 8 ,15 สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ในการทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) เทศบาลเมืองปากช่อง และช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มทองพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ช่วงเย็นที่ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมด้วยนายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนบ้านลำทองกลาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมแปรรูปผัก เพิ่มมูลค่า ส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลและแซนวิช จากแปลงผักเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านลำทองกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยมี นายคณัฏสนธ์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว



เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ (กิจกรรมขยะแลกไข่) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลปากช่อง จำนวน 11 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



วันสำคัญ เดือนสิงหาคม 2566



- 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
- 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา
- 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ





วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการ OSOC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครมไม่พร้อม โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการสูงวัยรักษาสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566. โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการนวดแผนไทยตำบลหมูสี มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เยี่ยมคุณแม่หลังคลอดพร้อมมอบชุดเย็บหมักหลังคลอด และประเมินโภชนาการเด็ก มอบนมให้กับเด็กอายุ 0-3 ขวบ ที่มีภาวะโภชนาการต่ำ โดยมีพยาบาล จากโรงพยาบาลปากช่องนานา มาเป็นผู้ประเมินโภชนาการเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



เดือนสิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคติดต่อมาโดยยูงลายเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่ตำบลปากช่อง จำนวน 5 หมู่บ้าน



วันที่ 16,21,23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปากช่อง จำนวน 3 แห่ง #สนับสนุนงบประมาณ #กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง #ดำเนินโครงการโดย กองการศึกษา



เดือนสิงหาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ตำบลปากช่อง